

Số: 51/2017/CV-HKB

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP Tài Việt- Đơn vị quản lý báo ĐT VIETSTOCK
(Bà Phạm Thị Nga - Người chịu trách nhiệm nội dung)

Đề cập đến bài đăng của quý *trang báo điện tử “VIETSTOCK” ngày 26/5/2016 lúc 13:45 ở mục Doanh nghiệp*, CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC (MCP: HKB) có ý kiến với quý Công ty Tài Việt (*Đơn vị quản lý trang báo điện tử VIETSTOCK*) và cá nhân bà Phạm Thị Nga (*Người phụ trách nội dung của trang báo VIETSTOCK*) về phản hồi của chúng tôi về bài báo nêu trên của VIETSTOCK và đồng thời có kiến nghị như sau:

- Quý Báo đã vi phạm Điều 24, Nghị định 72, vi phạm Quy định tại khoản 4, Điều 2 của Thông tư 09 và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ (*Trích tin từ kết luận của các cơ quan chức năng quản lý chứng khoán nhưng lại cố tình trích sai và thêm ném thông tin không đúng sự thật làm sai lệch luồng dư luận thông tin và có thể gây hậu quả nghiêm trọng, bôi nhọ thanh danh người khác, cá nhân hay tổ chức khác...*).

- Bài đăng không nêu rõ tên người đăng bài (*Theo quy định của pháp luật liên quan thì bài đăng phải nêu rõ tên người đăng*). Như vậy, quý báo đã tự do cho đăng bài, có qua kiểm duyệt nội bộ hay không? Trách nhiệm về nội dung của trang báo là bà Phạm Thị Nga (*Người chịu trách nhiệm về nội dung-Theo giấy phép số 238/GP-BTTTT do bộ TTTT cấp ngày 12/6/2015*) trong trường hợp này là thế nào?

- Bài báo đăng có tính mập mờ về người đăng thông tin. Trong trường hợp này thì click vào tên Quỳnh Chi mới thấy nguồn dẫn người đăng thông tin như một người đăng tin/chia sẻ thông tin. Điều này đã vi phạm ghi nhận của Cục PTT&TTĐT là “*Một số trang mạng xã hội vẫn cung cấp thông tin tổng hợp trên cùng một tên miền, tự ý cho đăng nhiều bài viết có nội dung, hình thức trình bày như báo điện tử, không đúng với bản chất như báo điện tử, không đúng với bản chất của dịch vụ mạng xã hội (thông tin trao đổi, chia sẻ cá nhân). Hiện một số trang mạng xã hội cho phép người dùng đăng tải chia sẻ, bình luận các thông tin có nội dung sai sự thật, nội dung, hình ảnh phản cảm...*”;

- Quý báo đã có thể vi phạm quy định về tội “*vu khống, cố tình sai lệch*” theo Bộ luật hình sự nước CHXHCN VN.

Cụ thể là, trong bài báo đăng nêu trên của quý báo điện tử VIETSTOCK ngày 26/5/2017 đã cố tình đăng sai lệch thông tin như sau:

- **TIÊU ĐỀ** của bài báo đăng không trung thực, không phản ánh đúng và mâu thuẫn với **NỘI DUNG** của chính bài báo đăng, không phản ánh với đúng NỘI DUNG trích lục từ Quyết định số 27/QĐ-PVPCH của UBCKNN. Theo quy định của luật pháp liên quan thì “*Khi đăng tải bài trích dẫn nguồn tin từ một tổ chức khác thì*

phải đăng trích lục đúng và đầy đủ thông tin, không được thêm nêm và làm sai lệch nội dung thông tin”.

- Bài báo không nêu tên người đăng bài theo quy định của pháp luật liên quan?
- Trong *Quyết định số 27/QĐ-PVPCH của UBCKNN* đã nêu rõ Tên- Chức vụ và nội dung phạt hành chính đối với cá nhân người bị phạt hành chính là ông "Dương Đức Ngọc - Chức vụ UVHĐQT, Tổng Giám đốc" và nội dung bên dưới của bài báo VIETSTOCK cũng đã trích lục vậy. Tuy nhiên bài báo đã thêm nêm với tiêu đề giật tít là "HKB: **Chủ tịch** Dương Đức Ngọc đã bị phạt do bán "**chui**" 1,8 triệu CP". Như vậy chính tờ báo cũng đã trích lục và nhận thức rõ về nội dung thông tin và chức vụ của ông Dương Đức Ngọc tại HKB nhưng tại sao lại cho đăng TIÊU ĐỀ trái với NỘI DUNG trích lục của Quyết định số 27/QĐ-PVPCH của UBCKNN.
- Bài báo đã không trích lục nguyên văn và đầy đủ nội dung của nguồn tin gốc của cơ quan hữu quan là “Quyết định số 27/QĐ-PVPCH của UBCKNN”

Vậy Doanh nghiệp, cá nhân ông Chủ tịch và các cổ đông của HKB đề nghị quý báo VIETSTOCK giải thích và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới đây:

- Việc VIETSTOCK đã tự thêm nêm những từ ngữ sai lệch vào nội dung TIÊU ĐỀ (Tít) so với NỘI DUNG của bài đăng để làm gì? Thế lực nào đằng sau sai khiến và vì động cơ gì? Có mục đích trục lợi gì không? và cho nhóm lợi ích hay cá nhân nào? Cho nhóm người và/hoặc tổ chức nào?
- Ông Ngọc không phải là CHỦ TỊCH của HKB, vậy bài báo tự gán chức CHỦ TỊCH cho ông Ngọc để có hàm ý và động cơ gì? Đại diện cho ai và tại sao? Đề nghị VIETSTOCK giải thích và trả lời. Điều này đã có thể ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của ông đương kim Chủ tịch HĐQT của HKB và đã có thể làm rối thông tin với cổ đông... về tổ chức của HKB cũng như uy tín của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc;
- Điều trên dễ có thể gây ra sự hiểu lầm, làm rối loạn thông tin và gây tâm lý hoang mang cho cổ đông, CBCNV và/hoặc nhà đầu tư của HKB. Ngoài ra, bài báo đã có thể đã gây ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu của HKB khi giao dịch trên sàn chứng khoán HNX (*cùng ngày tờ báo đăng, thị giá HKB có giảm 4,3% = giá trị vốn hoá của HKB giảm gần 25 tỷ đồng trong phiên ngày 26/5/2017*). Vậy hậu quả phát sinh, nếu có, từ ảnh hưởng tâm lý của bài báo đối với cổ phiếu HKB thì ai chịu trách nhiệm?

Ngoài ra chúng tôi tiếp tục cảnh báo tới Công ty Tài Việt (Tổ chức quản lý) và bà Phạm Thị Nga (Người chịu trách nhiệm nội dung) về sự tiếp tục tùy tiện vô độ của quý báo VIETSTOCK trong việc quản lý và đăng tin với cùng nội dung nêu trên của bài báo về HKB là:

- Ngày 28/5/2017, quý báo đã tự đăng chỉnh lại nội dung Tiêu đề-Tít bài báo thay bằng “TGĐ Dương Đức Ngọc.....” cho tiêu đề cũ đăng ngày 26/5/2017;
- Ngày hôm nay (29/5/2017), quý báo lại tự đăng chỉnh lại nội dung Tiêu đề-Tít bài báo bằng dòng “Ông Dương Đức Ngọc.....” thay cho tiêu đề cũ đăng ngày 28/5/2017.

Chúng tôi thấy những sự việc vô trách nhiệm trong việc đăng thông tin của quý báo VIETSTOCK như nêu trên, đặc biệt là việc đăng các tiêu đề/tít giật gân - Phản ánh thông tin không đúng sự thật thì có thể đã và sẽ gây hậu quả rất lớn cho uy tín của Doanh nghiệp, Cổ đông của HKB và xã hội. Nếu quý báo không có câu trả lời, có lời xin lỗi và/hoặc nhận trách nhiệm về sự việc trên của mình trước chúng tôi, thì Công ty chúng tôi và/hoặc các bên có lợi ích liên qua (cổ đông...) sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi và danh dự của Doanh nghiệp, Tổ chức, Cổ đông...

Nhân đây chúng tôi cũng xin gửi lời cảnh báo sâu sắc tới các tờ báo điện tử khác về việc đã đăng và/hoặc trích dẫn các thông tin không trung thực như vừa qua về HKB – với những vấn đề tương tự như câu chuyện nêu trên của VIETSTOCK. Những việc làm tương tự như sự việc nêu trên “*thêm ném thông tin, giật các trang tít giật gân, đăng rồi lại gỡ... một cách vô trách nhiệm và không tuân thủ theo quy định của pháp luật, làm nhiễu loạn thông tin, gây ảnh hưởng xấu...*” sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trách nhiệm đạo đức của nghề làm báo/ngành đăng tin. Các quý báo đều biết về bằng chứng “**Vi bằng**” nên hãy có những thận trọng và trách nhiệm với chính trang báo/bài viết của mình và với xã hội trong việc đăng tin.

Chúng ta và pháp luật đều ủng hộ và mong muốn cho một xã hội có một nền thông tin minh bạch, trong sáng, văn minh và vì lợi ích chính đáng của mọi người và của dân tộc. Thiết nghĩ rằng, các cơ quan báo chí, các tờ báo, cá trang tin mạng... là chủ thể chính trong việc kiến tạo lên môi trường thông tin lành mạnh. Vì vậy chúng tôi luôn đánh giá cao và hợp tác cho tính nhân văn của tinh thần này.

Chúng tôi gửi kèm theo đây bản **photo đính kèm** về bài đăng của quý trang báo VIETSTOCK ngày 26/5/2017.

Mong sớm nhận được thông tin phản hồi từ quý báo, người có trách nhiệm và công ty quản lý tờ báo/trang điện tử VIETSTOCK.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, Ban QHCD

CTY NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM

HÀ NỘI - KINH BẮC

T/M Ban quan hệ Cổ đông HKB



Nguyễn Phương Thảo
Người công bố thông tin

TIN TỨC PHÂN TÍCH VIETSTOCKFINANCE

Chứng khoán Doanh nghiệp Bất động sản Hàng hóa Tài chính Ví mô Kinh tế - đầu tư Thẻ giới Đông Dương Thời sự

GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NỘI BỘ



Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

HKB: Chủ tịch Dương Đức Ngọc bị phạt 42.5 triệu đồng do bán "chui" hơn 1.8 triệu cp

26/05/2017 | 13:45



Ngày 23/5/2017, Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 27/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Đức Ngọc.

Theo đó, ông Dương Đức Ngọc bị phạt 42.5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch. Cụ thể, ngày 16/9/2016, ông Dương Đức Ngọc - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HNX: HKB) đã thực hiện giao dịch bán 1,806,000 cổ phiếu HKB. Tuy nhiên, ông Ngọc đã không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch nêu trên.

Biến động cổ phiếu HKB từ đầu năm 2016 đến nay



